

## หมอใหญ่กรุงเทพฯ : เร่งสถานพยาบาลในกำกับประสานท้องถิ่น ร่วมกำหนดแนวทางกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าจากปัญหาขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่มีปริมาณมาก รวมทั้งขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณมาก หากมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลัก อาจก่อให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งภารกิจทั้งจากการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพของสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการการสุขภาพต่างๆ อาจก่อให้เกิดของเสียมูลฝอยทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ซึ่งล้วนต้องการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัยและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่มีเหตุสงสัยว่ามีเชื้อโรคที่เกิดจากการบริการคนไข้

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เร่งให้สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พร้อมร่วมกำหนดแนวทางตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขนแยกและการกำจัดทำลายให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ เป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน

โดยขอให้สถานบริการต่างๆ คัดแยกขยะมูลฝอยที่เป็นองค์ประกอบของขยะติดเชื้อ โดยแยกเป็นประเภท ได้แก่ **กลุ่มที่ ๑.) ประเภททั่วไป** ประกอบด้วย สำลี ผ้าก๊อช ผ้าพันแผล ฝือก พลาสเตอร์ กระดาษชำระ ยาง พลาสติก ถุงมือยาง ชุดให้สารน้ำเกลือ กระบอกฉีดยาพลาสติก **กลุ่มที่ ๒.) ประเภทโลหะ** ประกอบด้วยเข็มฉีดยา ไบมีด ขอนมีคม **กลุ่มที่ ๓.) ประเภทแก้ว** ประกอบด้วย ขวดแก้ว กระบอกฉีดยา (แก้ว) จานแก้วเพาะเลี้ยงเชื้อ แผ่นกระจก แผ่นกรอบกระจก

นพ.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น ขยะติดเชื้อวัสดุของมีคม เข็ม ไบมีด ภาชนะที่ทำด้วยแก้วต้องทิ้งลงกล่องหรือถังที่ทำด้วยภาชนะที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ การกักกรองของสารเคมี และสามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ โดยบรรจุได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของความจุภายในภาชนะแล้วปิดฝาให้แน่น สำหรับมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆ ซึ่งไม่ใช่วัสดุของมีคม เช่น สำลี ผ้าก๊อช ผ้าต่างๆ ข้อยางควรทิ้งลงถุงสีแดงที่สามารถทนทานต่อสารเคมี และการรับน้ำหนักไม่ฉีกขาดง่ายกันน้ำได้ไม่รั่วซึม และบรรจุได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของความจุของภาชนะ โดยมีข้อความสีดำว่า “**มูลฝอยติดเชื้อ**” ได้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องมีความว่า “ห้ามกลับมานำใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” โดยเด็ดขาดแล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนเคลื่อนย้าย ส่วนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นของเหลวประเภทเสมหะ เลือดและอาหารเลี้ยงเชื้อ ให้บรรจุในขวดหรือถังที่มีฝาเกลียวปิดสนิทก่อนเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

ข่าว ๑๑/๒๕๕๖ : พัชรี วงษ์บัวทอง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐-๓๕๒๔-๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐